



รายงานข่าวประจำสัปดาห์ที่ 11-15 มิถุนายน 2561

แองโกลา

• ประธานาธิบดีแองโกลา João Lourenço ได้ประกาศริเริ่มแผนปฏิรูปและบุกเบิกอุตสาหกรรมเพชรภายในประเทศที่ยังไม่ได้รับการสำรวจอีกมากและเพื่อเอื้ออำนวยต่อต่างชาติ ในการเข้ามาลงทุนและแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากราคาน้ำมันโลกที่ตกลงในระยะหลัง อันจะทำให้รายรับรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วย

เนื่องจากที่ผ่านมา เพชรที่ถูกขุดได้ในแองโกลาทั้งหมดจะต้องถูกจำหน่ายผ่านบริษัทค้าเพชรของรัฐ Sodiam ซึ่งรัฐสามารถเลือกผู้ซื้อขายเพชรตามความต้องการตน ทำให้ราคาเพชรไม่เป็นไปตามกลไกตลาด ได้ราคาที่ต่ำกว่าควรที่จะเป็น และผู้ผลิตไม่สามารถขายเพชรที่ถูกขุดได้อย่างอิสระ เห็นได้จาก Catoca เหมือนเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก คาดการณ์ว่าเหมืองสูญเสียมูลค่าได้ถึง 464 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาจากระบบตลาดที่รัฐบาลบังคับใช้

ในช่วงที่ผ่านมา มีเพียงบริษัท Alrosa (MCX:ALRS) สัญชาติรัสเซียเพียงบริษัทเดียวที่ประกอบการธุรกิจเหมืองในแองโกลาโดยร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจแองโกลา Endiama โดยทั้งสองฝ่ายได้ถือหุ้นในเหมือง Catoca ที่ผลิตเพชรได้ถึง 3 ใน 4 ของผลผลิตรวมในประเทศ ฝ่ายละ 41 เปอร์เซ็นต์ แต่อาจจะมียกเลิกเพิ่มขึ้นหากประธานาธิบดี Lourenço ผลักดันนโยบายที่เขาริเริ่ม ในการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนได้ ในปัจจุบัน เพชรที่ถูกขุดได้ในประเทศ 70 เปอร์เซ็นต์ถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเอมิเรตส์ และมีความพยายามผลักดันให้เพชรแองโกลาเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น

ความพยายามของรัฐบาลแองโกลาเริ่มประสบความสำเร็จ จากการที่ Lucapa Diamond (ASX:LOM) บริษัทเหมืองสัญชาติออสเตรเลียได้เพิ่มการลงทุนในแองโกลา รวมมูลค่าเป็น 16.6 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกเหนือจากการลงทุนในออสเตรเลียและเลโซโท ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมบริษัทขุดพบเพชรสีชมพู 46 กะรัตจากเหมือง Lulo โดยเหมืองแห่งนี้ได้ผลผลิตถึง 10100 กะรัตแล้ว

แองโกลาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่ 2 ในบรรดาประเทศในทวีปแอฟริกา และเป็นผู้ผลิตเพชรรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก แต่เนื่องด้วยปัญหาการจัดการที่ย่ำแย่ และความไม่โปร่งใสในประเทศ ทำให้นักลงทุนต่างชาติถอยห่างจากการลงทุนในแองโกลา Lourenço หวังที่จะดึงดูดนักลงทุนกลับมา ซึ่งหลายๆพื้นที่ในประเทศล้วนยังไม่ได้มีการสำรวจเนื่องจากสงครามกลางเมืองที่จบลงในปี 2002 ซึ่งยืดเยื้อถึง 27 ปี

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “ข่าวเด่นรายสัปดาห์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าใน

กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้